

# เมื่อสตรีเป็นผู้มีชัย

โดย ดร.เคซี ออสบอร์น

แปล เป็นศรี มณีโชติ

ท่านกำเนิดมาพร้อมความสามารถอย่างมากมาย ท่านทราบหรือไม่ว่าแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านคือ ต้องการให้ท่านมีความสามารถพิเศษ ความสามารถในด้านต่าง ๆ และมีทักษะด้วย

สตรีทุกคนสามารถเป็นผู้มีชัยชนะได้ ท่านเป็นผู้ที่ถูกกำหนดให้มีชัยชนะ ท่านไม่ใช่ผู้แพ้ แต่เป็นผู้ได้รับการเลือกสรรแล้ว ความจริงก็คือท่านสามารถเลือกที่จะเป็นผู้ชนะ

ท่านตระหนักหรือไม่ว่าท่านเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะและรู้หรือไม่ว่าไม่มีบุคคลอื่นในโลกเหมือนกับท่าน พระเจ้าทรงสร้างท่านให้มีลักษณะเฉพาะ ตามที่พระองค์มีพระประสงค์ในตัวท่าน พระองค์ทรงมีพระประสงค์เฉพาะสำหรับชีวิตของท่าน ขอให้ตระหนักว่าท่านอยู่บนวิถีทางอันเหมาะสมที่จะเป็นผู้มีชัยชนะ

ท่านกำเนิดมาพร้อมความสามารถอย่างมากมาย ท่านทราบหรือไม่ว่าแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านคือ ต้องการให้ท่านมีความสามารถพิเศษ ความสามารถในด้านต่าง ๆ และมีทักษะด้วย ของประทานเหล่านั้นอยู่ในตัวของท่านแล้วท่านเป็นบุคคลพิเศษเพราะว่าท่านก็เป็นหนึ่งไม่เหมือนใคร เป็นผู้ได้รับตะลันต์ต่าง ๆ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับชีวิตของท่าน ในขณะที่ท่านค้นพบถึงความรับผิดชอบภายในซึ่งพระเจ้าทรงประทานความสามารถต่าง ๆ ให้แก่ท่าน ๆ จึงสามารถเป็นได้ สิ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือผู้มีชัยชนะ

ในขณะที่เรากำลังหาข้อแก้ตัวให้กับความล้มเหลว แทนที่จะหาเหตุผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนั้นก็เท่ากับกำลังทำให้ความสำเร็จของชีวิต ความสุข และการประสบผลสำเร็จเสียไป จงจำไว้ว่า เราสามารถเปลี่ยนจากข้อแก้ตัวนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ นั่นคือวิธีการของผู้ที่มีชัย

เมื่อท่านรู้สึกว่ามีความรักตนเองและรู้สึกว่ามีความค่าขึ้น แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม นั่นแสดงว่าท่านทราบแล้วว่าพระเจ้าประทับอยู่ในท่าน ท่านจะเริ่มพัฒนาตนเองให้มีท่าทีและลักษณะเหมือนพระคริสต์ ซึ่งจะทำให้ท่านมีชัยชนะอย่างแน่นอน

มนุษย์มี 2 ประเภทคือ ผู้ถูกเลือก และผู้ที่ไม่ได้ถูกเลือก, ผู้ที่เศร้าหมอง และผู้ที่มีความแจ่มใส, ผู้ที่ปฏิเสธความสามารถ, และผู้ที่กระทำตามความสามารถ, ผู้ที่ไม่ได้กระทำ และผู้ที่กระทำ ผู้เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อ

ความจริงอันนี้เป็นเครื่องแสดงอย่างชัดเจนที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา ในวันนั้นเราจะยืนอยู่จำเพาะพระพักตร์ของพระองค์ เพื่อรายงานถึงสิ่งที่เรากระทำและไม่ได้กระทำเพื่อพระองค์ ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่นั้น<sup>1</sup>

มีการแบ่งแยกเพียงประการเดียว ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามจะถูกแยกออกจากผู้ที่ปฏิบัติตาม แยกแยะออกจากแพะ เชื้อชาติไม่ได้เป็นปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นสีของผิว, ลัทธิ, ฐานะทางสังคม, ภาษา หรือเพศก็ตาม<sup>2</sup>

## สิ่งต่าง ๆ ที่จะทำนั้นเป็นสิ่งที่ง่าย ๆ บางทีอาจจะง่ายเกินไปเสีย

### ด้วย

ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถทำได้ที่จะให้อาหารกับผู้ที่หิว, ให้น้ำกับผู้ที่กระหาย, ให้อาบน้ำกับคนแปลกหน้า, ให้อาบน้ำกับผู้ที่เปลือยกาย, ยื่นมือให้ความช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วย, ร้องขอเป็นมิตรกับนักโทษ เพราะไม่มีความสามารถพิเศษอย่างที่ต้องการใช่ไหม? มีแต่ความสามารถของพระเจ้าเท่านั้นในการที่จะรัก, เอาใจใส่ดูแล, ปลอดภัย และในการแบ่งปัน การที่จะทราบถึงพฤติกรรม และพบกับความต้องการของมนุษย์เท่านั้น เป็นสิ่งที่เราปรารถนา ไม่มีอะไรยากเกินไป เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ ดังนั้นเราจะนับแต่ในสิ่งที่เราสามารถทำได้เท่านั้น

ในระหว่างการเผยแพร่ข่าวประเสริฐสามัคคีของดิฉันหนุนใจให้มีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้า โดยเฉพาะการสัมมนากลุ่มสตรี, การประชุม, การประกาศกลางแจ้ง ฯลฯ สามัคคี ทราบถึงภาระของดิฉันในการที่สตรีจะเป็นผู้มีชัยในโลกได้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ในการประชุมสตรีคริสเตียนนานาชาติ มีผู้ร่วมประชุมมากกว่า 10,000 คน ซึ่งดิฉันเป็นผู้พูดส่วนใหญ่ ในระหว่างการบรรยายก็มีการอภิปราย และมีสุภาพสตรีคริสเตียนมีอิทธิพลผู้หนึ่ง

<sup>1</sup> โรม 14:12

<sup>2</sup> มัทธิว 25:31-46

คัดค้านอย่างแข็งขัน ในการที่ดิฉันบอกให้เขายอมรับคำสั่งของพระเยซู “จงออกไป” และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา”<sup>4</sup>

เพื่อนใหม่ของดิฉันรู้สึกว่าคุณจะมีส่วนร่วมกับการสั่งนี้ด้วยงานทั้งหมดนั่นคือ การนำ  
วิญญาณ

เธอกล่าวด้วยความสำนึกผิดว่า “การดำเนินชีวิตและการกระทำทั้งหมดของดิฉันที่ผ่านมาขึ้นอยู่กับสามี ถ้าหากเขาไม่ได้นำดิฉันออกไปเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ ดิฉันก็ไม่ได้กระทำ เมื่อเขาไม่ได้ทำ ดังนั้นดิฉันก็ไม่ได้ทำเช่นกัน”

ดิฉันเองก็ยอมรับว่า ถ้าจะให้พูดเป็นพยานด้วยตัวเองในทันทีทันใดดิฉันทำไม่ได้ (เพราะไม่ใช่นิสัยของดิฉัน ๆ มีความกลัว)

“เดี๋ยวก่อน นื่องรัก” ดิฉันตอบ “สามีของคุณจะตอบพระเจ้าแทนคุณได้หรือไม่? ในการที่จะต้องรายงานถึงสิ่งที่คุณได้กระทำในชีวิตของคุณในฐานะที่เราเป็นสตรี เราจะหนีพ้นจากการรวมของชนชาติต่าง ๆ ได้หรือไม่?”

“ดิฉันไม่ทราบว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไร? แหม่มออสบอร์น” เธอพูดพร้อมกับสายตาที่ค้นหาคำตอบ

## ดิฉันกล่าวต่อไปด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของดิฉัน

ในวันหนึ่ง ขณะที่กำลังอ่านพระคัมภีร์ในพระธรรมโรมข้อพระคำเหล่านี้ได้ตรัสอย่างหนักแน่นกับดิฉัน “จงจำไว้ว่า เราแต่ละคนต้องยืนต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้า...เราทั้งหลายทุกคนต้องให้การด้วยตนเองกับพระเจ้า”<sup>5</sup>

ดิฉันวิ่งไปหาสามีและพูดว่า “ที่รัก คุณนี่สิ ฉันเพิ่งจะค้นพบพระคำของพระเจ้าที่สำคัญที่สุด 2 ข้อ ซึ่งเป็นคำตรัสกับสตรี” แน่นอนที่เดียวดิฉันได้อ่านข้อพระคัมภีร์นี้หลายครั้งมาแล้ว แต่ในวันนั้นดิฉันค้นพบเมล็ดแห่งความจริงซึ่งมีผลนิรันดร์ต่อชีวิตของดิฉัน และชีวิตของสตรีทั่วโลกเช่นกัน

วันหนึ่ง ดิฉัน, เดซี่ แมรี วอชเบอร์น ออสบอร์น จะเป็นผู้หนึ่งที่ยืนอยู่จำเพราะพระพักตร์พระเจ้า สิ่งที่คุณได้ทำ หรือไม่ได้ทำเพื่อพระเจ้า จะแจ้งให้ทราบถึงระดับความดีของคุณตลอดไป ทั้งผู้ที่สูญเสียและผู้มีชัยชนะ จะถูกแยกออกจากกันสืบ ๆ ไปเป็นนิรันดร์

<sup>3</sup> มาระโก 16:15

<sup>4</sup> กิจการ 1:8

<sup>5</sup> โรม 14:10

ที่.แอง. ออสบอร์น สามีน้องดิฉันซึ่งเป็นผู้อุทิศตนเองในการนำวิญญูณจะไม่เป็นผู้ทำหน้าที่  
ตอบพระเจ้าแทนดิฉัน ดิฉันจะต้องยืนตามลำพัง การกระทำของเขาจะไม่ทำคะแนนให้กับดิฉัน  
ข้อความที่บันทึกเกี่ยวกับตัวของดิฉัน ข้อความที่บันทึกเกี่ยวกับตัวของดิฉันจะมีอยู่ตามลำพัง

ดิฉันมีความรับผิดชอบส่วนตัว ท่านก็เหมือนกัน ดิฉันยินดีรับด้วยความเต็มใจ แล้วตัวท่านล่ะ?  
ท่านเป็นบุคคลสำคัญสำหรับพระเจ้าท่านผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ซึ่งพระเจ้ามอบหมายให้  
กระทำความสามารถที่พระองค์ประทานให้กลายเป็นความรับผิดชอบของท่านด้วย เมื่อท่านตระหนัก  
ถึงสิ่งนี้ ท่านก็กำลังอยู่ในทางที่จะเป็นผู้มีชัยชนะแล้ว

ในการที่ท่านได้อ่านข้อความเหล่านี้ซึ่งดิฉันกล่าวจากจิตใจ ท่านก็จะมองเห็นตัวของท่านเองถูก  
สร้างในลักษณะพระฉายาของพระเจ้าด้วย

## มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ที่ไม่เหมือนใคร

ก. ท่านเป็นผู้ที่ถูกจัดเตรียมและมอบหมายให้ออกไปประกาศ

ข. ท่านได้รับสติปัญญาที่จะทราบสิ่งต่าง ๆ

ค. ท่านได้รับมอบหมายให้มีความสามารถพิเศษต่าง ๆ ในการเจริญเติบโต

ง. ท่านมีคุณสมบัติประจำตัวคือ มีความสามารถในการหว่าน

จ. ท่านเป็นบุคคลสำคัญที่จะแสดงออก

ดิฉันอยากจะเล่าเกี่ยวกับทัศนคติต่าง ๆ ที่มีพลัง และแข็งขัน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง  
สตรี (บุรุษ) ให้เป็นผู้มีชัยได้

### 1. จงมองดูตัวเองว่า ท่านถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าท่านเป็นเครื่องมือของพระเจ้า และได้รับมอบหมายให้ออกไปประกาศ

จงมองดูตัวของท่านเองแล้วพูดว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างให้มีลักษณะพิเศษ  
โดยเฉพาะข้าพเจ้าไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้น เพื่อจะได้รับการทดลอง ไม่ใช่เป็นส่วนที่  
เลว ของสิ่งใด ๆ ที่จะกล่าวโทษ, ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ได้รับเลือกไม่ใช่ถูกปฏิเสธ, ข้าพเจ้าเป็นทรัพย์สมบัติ  
ไม่ใช่เป็นหนี้, ข้าพเจ้าเป็นผลของการวางแผนอย่างถูกต้อง ประณีต และมีความรู้ความชำนาญ มี  
จุดประสงค์ชัดเจนสำหรับชีวิตของข้าพเจ้า”

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้น พระองค์ทรงสร้างผู้ชายท่านนั้นหรือให้เป็นตามพระฉายาของ  
พระเจ้าไม่เป็นเช่นนั้นแน่ มนุษย์มีทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ถูกสร้างขึ้นให้มีลักษณะพระฉายาของพระ  
เจ้า

“พระเจ้าตรัสว่า ให้เราสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของเรา...และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง”<sup>6</sup>

ครูประจำชั้น ป.1 ขอให้นักเรียนแต่ละคนยื่นขึ้นแนะนำตัวเองในวันเปิดเรียน มีเด็กคนหนึ่งซึ่งเรียบร้อยมาก มีท่าทางกระฉับกระเฉงยืนขึ้นด้วยไหล่ที่ผึ่งราวกับว่าจะเดินสวนสนามพูดว่า “ผมชื่อปีเตอร์ แชนเดอร์ พระเจ้าทรงสร้างผมเหมือนกับที่ผมเป็น, ผมเป็นคนดีเพราะว่าพระเจ้าไม่สร้างในสิ่งที่เลว, ผมหล่อเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างในสิ่งที่น่าเกลียดและผมจะเป็นนักเรียนที่ดีเพราะว่าพระเจ้าจะไม่ทำในสิ่งที่หลอกลวง”

ถ้าจะพูดให้สั้นและรัดกุมที่สุด ก็ถือว่าการคิดที่ท่านจะเห็นคุณค่าของตนเอง เป็นความสามารถที่ท่านเห็นตัวเองเป็นเหมือนสิ่งพิเศษจากผีพระหัตถ์ของพระเจ้า จงจำไว้และอย่าเอาใจใส่กับผู้ที่พยายามคัดค้านในเรื่องนี้

ท่านถูกสร้างขึ้นในลักษณะพระฉายาของพระเจ้า ท่านเป็นเครื่องมือและพร้อมที่จะออกไป ไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่พระองค์จะส่งท่านไปงาน งานของท่านคืองานของพระองค์<sup>7</sup> ท่านอาจจะไม่สามารถเดินทางไปรอบโลกได้ แต่ท่านสามารถไปยังโลกที่ล้อมรอบตัวท่าน

## 2. จงมองดูตัวเองว่าได้รับสติปัญญาที่จะทราบและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ

มีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นการสูญเสียที่เหลือทนจริง ๆ สำหรับเด็กชายคนหนึ่งซึ่งต้องออกจากโรงเรียน เวลาที่เขาควรจะใช้กับหนังสือหรือตำราคือเวลาที่เขาจะต้องเอาไปใช้ในการทำงาน

การหาเลี้ยงชีพด้วยหยาดเหงื่อตนเอง เป็นการสร้างชีวิตให้เข้มแข็งและสมบูรณ์ “ไม่ทำงานก็ไม่ต้องกิน” นี่คือนิยาม เมื่อตอนเป็นเด็ก

ครอบครัวของเรามีด้วยกันทั้งหมด 11 คน (เหตุการณ์บังคับให้เราทำงานแก่กันทุกคน) เราอยากจนจนกระทั่งชาวบ้านที่ยากจนเรียกเราว่า “คนจน” ในระหว่างดิเปรสชั่น เราเพาะปลูกผลไม้ในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อดำรงชีพ แน่่อนทีเดียวเราไม่ได้รับการสนับสนุนให้เรียนหนังสือในจำนวนพี่ชาย 7 คนมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับการศึกษาสูง และเขาต้องออกจากบ้านเพื่อไปเรียน

แต่พอมาถึงผู้หญิงต้องเรียนบ้างกลับได้รับการขัดขวาง ในโลกส่วนใหญ่ก็มีการคัดค้านเรื่องนี้ อยู่เหมือนกัน แต่ก็ยังมีแสงสว่างในส่วนลึกสุดของอุโมงค์นั้นมีไม้หรือ สตรีจำนวนมากในโลกนี้กำลังลุกขึ้น วันใหม่เริ่มปรากฏสำหรับสตรี พระเจ้าทำให้ความสามารถซึ่งมีอยู่ภายในบังเกิด วันแห่งสตรีของพระเจ้าอยู่ที่นั่นแล้ว สตรีได้กลายมาเป็นผู้มีชัย

<sup>6</sup>ปฐมกาล 1:27

<sup>7</sup>มาระโก 16:15

บุรุษมีตา หู และปาก สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการติดต่อ มือและเท้าช่วยในการออกไปทำงาน สตรีทุกคนก็เหมือนกันเราได้รับของประทานเหล่านี้ประจำตัวเช่นกัน ตามหลักตรรกวิทยาแล้ว มีจุดประสงค์เดียวกัน

บุรุษมีมันสมอง สตรีก็มีเช่นกัน (ความสามารถซึ่งอยู่ภายในของเขาเห็นเหมือนกัน) การคิดเป็นงานอย่างหนึ่งของสตรีเช่นกัน

ความสามารถทั้งหมดซึ่งปรากฏกับบุรุษก็มีในสตรีเช่นกันสำหรับสตรีทุกคน – สำหรับดิฉัน - และสำหรับทุกคนด้วย

ท่านมีมันสมองที่จะฝึกฝนท่านมีสติปัญญาที่จะรู้ สติปัญญาเป็นสิ่งที่พระเจ้าโปรดประทานให้จงนำออกไปใช้และรักษาให้ลูกโซติช่วงไว้แล้วท่านจะเป็นผู้ที่มีประโยชน์บังเกิดผล และเต็มไปด้วยความปีติยินดี ท่านกำลังดำเนินอยู่ในทางแห่งผู้มีชัย

### 3. จงมองดูตัวเอง ซึ่งได้มอบหมายให้มีความสามารถพิเศษต่าง ๆ ในการเจริญเติบโต

มีอยู่ 2 สิ่งที่ท่านสามารถทำได้ด้วยความสามารถของท่านเองได้คือความสามารถพิเศษ (ตะลันต์) ของท่านและความฉลาดของท่านท่านสามารถปล่อยให้มันซ่อนอยู่ภายใน, ในสนใจ หรือนำมันออกมาใช้กับคนที่น่ารัก เพื่อนบ้าน คนแปลกหน้า หรือคนอื่น ๆ ได้

ท่านเคยได้ยินใครสักคนหนึ่งพูดอย่างนี้ไหมว่า “โอฉันทำอะไรไม่ได้สักอย่างเดียว ฉันไม่ได้รับของประทานเหมือนกับคนอื่น ๆ” สิ่งนั้นไม่เป็นความจริงเลย

ทุก ๆ คนได้รับของประทานทั้งสิ้น – ไม่ใช่ทุกคนจะทำในสิ่งที่เหมือนกัน แต่ทุกคนได้รับมอบหมายให้มีตะลันต์ในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลเพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้า ความสามารถของคนหนึ่งเป็นส่วนประกอบของอีกคนหนึ่ง อย่างเช่นสามเป็นส่วนประกอบของภรรยา

ท่านจะพบตะลันต์ของท่านได้อย่างไร? เมื่อไรก็ตามที่ท่านถูกเรียกให้ทำในสิ่งหนึ่ง ให้ตอบว่าทำได้เสมอ ความสามารถต่าง ๆ จะไม่เติบโตขึ้นโดยการที่เราปฏิเสธสิ่งนั้นแต่จะเกิดขึ้นด้วยการใช้มันบ่อย

มากกว่าหนึ่งครั้งที่ดิฉันอาสาสมัครทำในบางสิ่งซึ่งไม่เคยทำมาก่อนและไม่มีความคิดเลยว่าจะทำสิ่งนั้นได้ แต่มีเหตุผลอยู่อย่างเดียวกันคือ ดิฉันมีความรู้สึกที่ดีในการเห็นคุณค่าของโอกาสที่จะลองสิ่งนี้ทำให้ชีวิตมีความตื่นเต้น (สำหรับตัวของท่านเอง และคนอื่น ๆ จงเชื่อเถอะ)

ดิฉันค้นพบว่า ถ้าท่านทำมากขึ้นตามสิ่งที่ท่านมีอยู่นั้น ท่านจะได้ทำสิ่งนั้นยิ่งขึ้นไปอีก จงลองทำดูแล้วท่านจะชอบ ผู้ที่สำเร็จคือ ผู้ที่ได้รับผล<sup>8</sup>

<sup>8</sup> มัทธีว 25:28

โอกาสต่าง ๆ ในการที่จะทำบางสิ่งสำหรับคนบางคนเป็นเหมือนกับการตัวโช้ตรวนของความจำกัดออกไป จงทำลายขีดจำกัดนั้นเสียและรักษาความเจ็บปวดของความเปล่าเปลี่ยวอย่างว่าง

พระเยซูตรัสว่า “จงให้เขาและท่านจะได้รับด้วย และในดักของท่านจะได้รับดวงด้วยทะนาน ถ้วนยศสันแน่นพุดลันใส่ให้ เพราะว่าท่านจะดวงให้เขาด้วยทะนานอันใดพระเจ้าจะได้ทรงดวงให้ท่าน ด้วยทะนานอันนั้น”<sup>9</sup>

ท่านใช้ในสิ่งที่ท่านมีอยู่มาก เท่าใด ท่านก็จะยิ่งใช้มากขึ้นเท่านั้น นั่นคือกฎในการหวานและการเกี่ยวซึ่งเป็นวิธีทำให้ตะลันต์ของท่านเจริญขึ้น

ดังนั้นท่านต้องการมีกำลังมากขึ้นหรือไม่ จงอุทิศตนเองให้กับสิ่งนั้น ให้ความสามารถมากขึ้น จงให้สิ่งที่ท่านมีอยู่ จงให้ความรู้ที่ท่านมีและแบ่งปันในสิ่งที่ท่านมี

ในกรณีที่เราจะได้รับสิ่งใหญ่กว่าซึ่งมาจากพระเจ้าเราก็ต้องให้สิ่งที่ใหญ่กว่าของเราแก่ผู้อื่นซึ่งมีความต้องการ นั่นแหละคือวิธีของการเจริญเติบโต

ท่านสามารถเจริญขึ้นและกลายเป็นบุคคลที่ท่านต้องการจะเป็นจงยึดเหนี่ยวพระเจ้าไว้ เพราะพระองค์เป็นแหล่งกำเนิดของทุกสิ่งที่ท่านต้องการ และยินยอมให้ความรักของพระองค์ไหลผ่านท่าน ไปสู่บุคคลอื่น เป็นสิ่งง่ายที่ท่านจะทำมิใช่หรือ?

ต้นไม้ใหญ่ ซีโคย่าในรัฐแคลิฟอร์เนีย และต้นบอนไซต้นเล็ก ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ทำให้เรามองเห็นตัวอย่างที่สวยงาม ต้นซีโคย่าซึ่งปลูกในประเทศอเมริกา รากของมันลึกขอนไซลงไปได้ดิน ไม่มีอะไรขัดขวางการเจริญโตของมัน และมันก็กลายเป็นต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกแต่ที่ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีสถานที่จำกัด ในระยะที่ต้นของมันเริ่มงอกออกมา รากของมันก็จะถูกตัด ต้นบอนไซเป็นต้นที่เตี้ย และต่อมาก็กลายเป็นต้นไม้ที่เล็กที่สุดในโลก

พระเจ้าทรงสร้างต้นไม้ทั้งสองนี้อย่างเดียวกัน ต้นไม้ชนิดหนึ่งสามารถขึ้นได้โดยไม่จำกัด แต่อีกชนิดหนึ่งไม่เป็นเช่นนั้น ต้นไม้ไม่มีโอกาสที่จะเลือก แต่ท่านและดิฉันมีโอกาสจะเลือกตามที่เราต้องการ

เราถูกสร้างมาเพื่อเป็นผู้มีชัย – ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับพระเจ้า เรามีสิทธิ สิทธิที่จะขึ้นสูงสุดจงให้ตะลันต์ของท่านเจริญขึ้น

ในวันที่ท่านต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิต ท่านได้ติดสนิทกับพระเจ้า ผู้ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทุกสิ่งที่ท่านต้องการ ท่านมีจิตวิญญาณแบบ “รากแก้ว” พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นเถา

<sup>9</sup> ลูกา 3:38

อรุณ ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย”<sup>10</sup> เมื่อเรามีพระเยซูเราสามารถทำได้ทุกสิ่ง

#### 4. จงมองดูตัวเองว่ามีคุณสมบัติประจำตัวคือ ความสามารถในการหว่าน

ไม่มีใครสามารถใช้ความสามารถท่านได้ ยกเว้นตัวของท่านเอง จงใคร่ครวญดูให้ดี จงปลูกกำลังของท่าน สติปัญญา ความเข้าใจ และทักษะในด้านอื่น ๆ โดยการทํางานบางสิ่งที่จะพบกับความต้องการของมนุษย์ไม่ว่าท่านจะหว่านสิ่งใดก็ตามกับบุคคลอื่น สิ่งเหล่านั้นก็จะกลับมายังท่านอย่างอุดมสมบูรณ์ความสามารถของท่านจะเพิ่มขึ้นในขณะที่ท่านเริ่มให้กับผู้อื่น

### การที่ทุกสิ่งจะเจริญงอกงามได้ท่านจะต้องหว่านเสียก่อน

จงเชื่อมั่นในตัวของท่านเองจงคิดถึงสติปัญญาของท่านและขอให้ใช้ความสามารถทั้งหมดที่พระเจ้าโปรดปรานให้แก่ท่าน

อะไรเกิดขึ้นถ้าท่านไม่ได้ใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ท่านกำลังโกงตัวเอง โกงบุคคลท่านรัก โกงเพื่อนบ้าน และสิ่งสำคัญที่สุดคือ โกงพระเจ้าผู้ซึ่งได้ปลูกฝังไว้ในตัวของท่านอย่างมากมาย

แม้ดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคในการค้นพบตะลันต์อันสวยงามนี้มีสตรีผู้หนึ่งได้คัดลอกบุตรซึ่งหูหนวกเธอไม่สามารถจะติดต่อกับบุตรสาวของเธอได้ เธอตั้งเป้าที่จะสอนบุตรให้อ่านริมฝีปากและให้พูด บุตรจะวางมือที่ลำคอของมารดาเพื่อจะสัมผัสถึงอาการสั่นสะเทือนของหลอดเสียง และเธอก็จะเฝ้าคอยดูริมฝีปากที่จะประกอบเป็นคำต่าง ๆ ในการฝึกเช่นนี้ต้องใช้เวลาอันเป็นเดือนและเป็นปีเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและเสียน้ำตา แต่ต่อมาไม่นานบุตรสาวก็สามารถอ่านจากริมฝีปากและพูดได้ เด็กคนนั้นสามารถได้ยิน โดยได้การใช้สายตาของเธอ

แต่ยังไม่จบลงแค่นั้น สิ่งที่สามารถได้หว่านกับบุตรสาวของเธอเริ่มได้รับสิ่งตอบแทนไม่นานนัก สตรีผู้นี้ได้ก่อตั้งโรงเรียนเล็ก ๆ สำหรับเด็กหูหนวก เธอหว่านกับเด็กเหล่านั้น โรงเรียนเล็ก ๆ สำหรับเด็กหูหนวก เธอหว่านกับเด็กเหล่านั้น โรงเรียนแห่งนี้เจริญเติบโตขึ้นวิธีในการสอนของเธอเริ่มเกิดผล และได้เปิดโลกใหม่สำหรับคนหูหนวกนี้เป็นผลจากการหว่าน แม้เพียงท่านคิดท่านก็ได้เริ่มต้นจากเมล็ดนั้นแล้ว

<sup>10</sup> ยอห์น 15:5



อย่าพยายามที่จะเป็นเหมือนคนอื่น พระเจ้าต้องการท่าน และโลกต้องการท่านอย่างที่ท่านเป็น “จงเป็นของตัวเอง” พระเจ้าทรงสร้างให้ท่านเป็นตัวของตัวเอง นี่เป็นกุญแจที่จะนำไปสู่การสมความปรารถนาความสุข และความสำเร็จ

พระเจ้านี้มีแผนการอย่างดีเลิศสำหรับชีวิตของท่าน อย่าจัดการสิ่งใดที่ลดค่าลงไป ท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะล้มลงแต่ให้มีมาตรฐาน จงไต่เต้าไปสู่ยอดสูงสุดจนเป็นผู้มีชัยชนะท่านไม่ได้เป็นผู้สูญเสีย แต่เป็นผู้ที่มีประโยชน์ จงมองดูรอบ ๆ ตัวท่านมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากท่านเดี๋ยวนี้ จงสังเกตความต้องการและเริ่มต้นออกทำงานเพื่อจะพบกับความต้องการนั้น นี่แหละเป็นการหว่านความสามารถของท่านกับผู้อื่น

## 5. จงมองดูตัวเองว่า ท่านมีความสำคัญที่จะแสดงออกได้

ท่านเป็นบุคคลสำคัญของพระเจ้า ต่อบุคคลอื่นและต่อตัวของท่านเอง มนุษย์ (ผู้หญิง) เป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขา? หรือพงศ์พันธุ์ของมนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมเขา? แท้จริงพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้ต่ำกว่าพระเจ้าแต่หน่อยเดียว แล้วทรงสวมมงกุฎแห่งสง่าราศีและและเกียรติยศ พระองค์ ทรงมอบอำนาจให้ครอบครองบรรดาพระหัตถ์กิจของพระองค์ พระองค์ ทรงให้สรรพสิ่งอยู่ใต้ฝ่าเท้าของมนุษย์นั้น<sup>11</sup>

## จากข้อความนี้ท่านเห็นหรือไม่ว่าท่านมีความสำคัญ

ท่านคิดว่าพระคัมภีร์ข้อนี้ให้กับผู้ชายเท่านั้นหรือ?

ท่านคิดว่าท่านไม่มีค่าหรือ? พระเจ้าไม่ได้สร้างท่านอย่างไรค่า แต่พระองค์ทรงสร้างท่านให้เป็นผู้ที่มีค่า

ความสำคัญที่ดิฉันหมายถึงก็คือ ท่านเป็นบุคคลที่มีค่าในสายพระเนตรพระเจ้า ท่านเคยมองดูสักคนหนึ่งหรือไม่ ผู้ซึ่งได้กระทำสิ่งใหญ่สำหรับอาณาจักรของพระเจ้า แล้วท่านพูดว่า “โอ เขาเป็นบุคคลที่มีความสำคัญจริง ๆ โลกนี้จะเป็นอย่างไรถ้าปราศจากเขา”

นี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าทรงรู้สึกเกี่ยวกับตัวท่าน จงเชื่อเถิดว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความสำคัญสำหรับพระเจ้า

<sup>11</sup> สดุดี 8:4-6

# ถ้าท่านมองตัวเองว่าไร้ค่าท่านก็จะกระทำตัวไม่มีค่า

จงมองดูตัวเองว่ามีความสำคัญและมีคุณค่าซึ่งพระเจ้าโปรดประทานให้ และท่านจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะ

วิธีที่ท่านจะมองดูตัวเองและพิจารณา กำหนดจุดมุ่งหมายในชีวิตของท่าน ในการกำหนดจุดมุ่งหมายนั้น ก็ต้องพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของผู้อื่นด้วย จงมองดูว่าท่านมีความต้องการอย่างไร และท่านจะทำบางสิ่งเพื่อให้บรรลุตามความต้องการนั้น จงมองดูตัวเองด้วยความรัก แล้วท่านจะเป็นผู้ที่มีความรัก

จงมองดูตัวเองเหมือนดังพระเจ้ามองท่าน ไม่ใช่ตามที่ท่านคิด ไม่ใช่ตามที่สามีมอง ไม่ใช่ตามที่เพื่อน ๆ หรือศิษยาภิบาลมอง แต่จงมองตามที่พระเจ้ามอง หมายความว่าอย่างไร? หมายความว่า พระเจ้ามองเห็นว่า ท่านเป็นผู้ที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับพระองค์ในการที่จะสำแดงพระองค์ให้ปรากฏชัดต่อโลก

พระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อท่านพระเยซูคริสต์ทรงใช้ชีวิตของพระองค์เองแก่ท่าน

ท่านเป็นผู้ที่ถูกไถ่ไว้แล้ว ถูกกระทำให้เป็นคนใหม่และมีความสุขสมบูรณ์ นี่คือเหตุผลว่าทำไมท่านจึงสามารถเป็นผู้มีชัยชนะได้

จงมองดูตัวเองว่าท่านได้ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า มีลักษณะพิเศษเฉพาะเป็นเครื่องมือของพระเจ้า และได้รับมอบหมายให้ออกไปประกาศ พระองค์ทรงประทานสติปัญญาที่ท่านจะรู้ และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ พระองค์ประทานตะลันต์หรือความสามารถพิเศษที่จะทำให้เกิดความเจริญเติบโต พระองค์ประทานความสามารถในการหว่าน และพระองค์ทรงสร้างท่านให้เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการแสดงออก

## จงเป็นผู้มีชัย

ท่านจะเริ่มต้นที่ไหน? ชั้นแรกที่จะเป็นผู้มีชัยคือ ท่านคือต้องต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของท่านเสียก่อน พระคริสต์ทรงไว้วางใจในตัวท่าน จงเชื่อในพระองค์จะไม่มีชัยชนะอันใดเกิดขึ้นในขณะที่ท่านอยู่ในความบาป

ถ้าท่านยังไม่เคยจำนนอย่างสิ้นเชิงต่อพระคริสต์ จงกระทำเสียเดี๋ยวนี้ พระคัมภีร์กล่าวว่า “จงเชื่อและวางใจในพระเจ้า และท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วย”<sup>12</sup>

<sup>12</sup> กิจการ 16:31

“ด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมีใช้โดยตัวเราทั้งหลาย  
กระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้”<sup>13</sup>

ณ บัดนี้ จงนึกตัวท่านเองเข้ากับพระเจ้าโดยการสารภาพความเชื่อของท่านที่มีในพระองค์  
และต่อพระคำของพระองค์

จงกล่าวดังนี้ต่อพระเจ้า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์เชื่อว่า ข้าพระองค์ถูกสร้างตาม  
พระฉายาของพระเจ้า ข้าพระองค์เชื่อว่าถูกสร้างให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะ เพื่อจุดประสงค์พิเศษสำหรับ  
พระองค์ ข้าพระองค์เชื่อว่าข้าพระองค์เป็นเครื่องมือของพระเจ้า และได้รับมอบหมายให้ออกไปประกาศ  
ข้าพระองค์ได้รับสติปัญญาที่จะรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ข้าพระองค์ได้รับตะลันต์หรือความสามารถในการ  
หว่านและพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์ให้เป็นผู้มีมีความสำคัญในการแสดงออก” และทั้งหมดนี้เป็น  
ความจริงเพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์

ณ ที่นี้ และเดี๋ยวนี้ข้าพระองค์เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ข้าพระองค์เชื่อว่า  
พระองค์ทรงมีความรัก และความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อข้า  
พระองค์ พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์แทนข้าพระองค์เพื่อบาปของข้าพระองค์จะถูกยกเสียสิ้น

ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงรับทุกขั้กรรมานทั้งหมดแทนโทษแห่งความบาปของข้าพระองค์  
พระองค์ได้ชดใช้ไถ่บาปข้าพระองค์อย่างสมบูรณ์ เพื่อว่าข้าพระองค์ไม่มีบาปเหลืออยู่เลย สำหรับการ  
รับโทษบาปต่อไป

องค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์รับโทษแทนข้าพระองค์  
พระองค์ใช้หนี้บาปแทนข้าพระองค์พระโลหิตพิเศษของพระองค์นั้นปราศจากมลทินและเป็นมาโดย  
พระเจ้า แต่พระองค์ก็ทรงหลั่งออกเพื่อยกความผิดบาปของข้าพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงทนทุกขั้  
กรรมานเพื่อไถ่โทษของข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์มีอิสระและได้รับการปลดปล่อยข้าพระองค์มิได้อยู่  
ภายใต้การปรับโทษอีกต่อไป แต่ได้รับการไถ่แล้ว

พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพระองค์ขอต้อนรับพระองค์เป็นพระ  
ผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์เดี๋ยวนี้

ขอบพระคุณพระองค์ที่บัดนี้ชีวิตของข้าพระองค์ เป็นชีวิตที่มีเป้าหมายอย่างแท้จริง พระองค์เจ้า  
ข้าบัดนี้ข้าพระองค์รู้ว่า ข้าพระองค์จะเป็นตามที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้ข้าพระองค์เป็นทุก  
ประการข้าพระองค์มีความสุขยินดีมีความสุข มีสันติสุขและมีความรักของพระองค์ ข้าพระองค์  
ขอรับพระบัญชาของพระองค์ที่จะออกไปประกาศข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสติปัญญาที่  
จะรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับ ตะลันต์ที่ทำให้เจริญเติบโต ข้าพระองค์จะใช้

<sup>13</sup> เอเฟซัส 2:8

ความสามารถในการหว่าน ข้าพระองค์ขอยอมรับความจริงที่ว่าข้าพระองค์ถูกสร้างให้เป็นผู้มีความสำคัญในการที่จะแสดงออก

วันนี้ชีวิตของข้าพระองค์มีความหมายอย่างแท้จริงแล้ว จากวินาทีนี้เป็นต้นไปพระองค์จะทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตของข้าพระองค์ ในสิ่งที่ข้าพระองค์พูด และกระทำ ข้าพระองค์ขอมีความรับผิดชอบในการที่ยอมให้พระองค์ทำงานผ่านชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทราบดีว่าข้าพระองค์เป็นผู้มีชัยชนะ ขอขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า อาเมน”

เกี่ยวกับผู้เขียน

ศจ.ดร.เดซี่ ออสบอร์น (ภรรยา ของ ดร.ที.แอล. ออสบอร์น) รับใช้พระเจ้าร่วมกับสามีโดยประกาศข่าวประเสริฐใน 74 ประเทศไปอยู่กับพระเจ้าด้วยวัย 71 ปี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 1995